

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

• Tổng thống Putin thông qua hàng loạt các chỉ thị sau EEF-2019

• 48 nghìn người thăm quan triển lãm “Đường phố Viễn Đông”

• Nhà máy đóng tàu Zvezda ký hợp đồng đóng mới 39 tàu



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

23/9/2019, «Gazeta.ru»

Tổng thống Putin thông qua hàng loạt các chỉ thị sau EEF-2019

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị nghiên cứu đề xuất xây dựng cụm y tế tại Viễn Đông và đề xuất thu hút nhà đầu tư vào phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, Tổng thống Putin còn chỉ đạo Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh về mặt pháp lý giúp hỗ trợ giảm mức lãi suất vay thế chấp dành cho các gia đình trẻ tại Viễn Đông xuống 2% năm. Bên cạnh đó, Tổng thống còn đưa ra nhiều chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa và phát triển vận tải hàng không địa phương.

<https://www.kp.ru/daily/27026/4090328>

18/9/2019, «Rg.ru»

Primorye ký kết 32 thỏa thuận về triển khai các dự án đầu tư tại EEF

Các hợp đồng được ký kết nhằm triển khai những dự án cơ sở hạ tầng lớn, trong đó có xây dựng và hiện đại hóa hai nhà máy nhiệt điện và xây dựng đường xa lộ vành đai Vladivostok. Thỏa thuận với tập đoàn “Trục thẳng Nga” liên quan đến việc hiện đại hóa nhà máy “Progress”, cho phép đảm bảo chế tạo ra các máy bay trực thăng hiện đại, phục vụ vận tải hàng không nội vùng và cấp cứu bằng trực thăng.

<https://rg.ru/2019/09/18/reg-dfo/primorskij-kraj-zakliuchil-32-soglasheniia-v-ramkah-vef.html>

9/9/2019, «Kp.ru»

48 nghìn du khách thăm quan triển lãm “Đường phố Viễn Đông”

Đã có tới hơn 40 nghìn người đến thăm quan triển lãm “Đường phố Viễn Đông” trong hai ngày triển lãm này mở cửa tự do. Trong số đó, có hơn 3 nghìn người thuộc diện chính sách, như gia đình đồng con, người về hưu, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức thanh niên. Thăm quan triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông, du khách có thể làm quen với những nét đặc trưng độc đáo, tiềm năng kinh tế, du lịch và truyền thống văn hóa của các địa phương Viễn Đông.

<https://www.kp.ru/daily/27026/4090328>

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG

26/9/2019, «Interfax»

Các địa phương Viễn Đông sẽ được nhận bổ sung 1 tỷ RUB để phát triển xã hội

Các trung tâm tăng trưởng kinh tế tại ba địa phương Viễn Đông sẽ được nhận kinh phí bổ sung để phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội giai đoạn 2019-2020. Ở đây muốn nhắc đến khoản hỗ trợ bổ sung cho Buryatia, vùng Ngoại Baikal và tỉnh Amur. Khoản chi bổ sung này sẽ được dành để hiện đại hóa các cơ sở y tế, văn hóa và thể thao, cũng như mua sắm trang thiết bị y tế.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1068226>

18/9/2019, «Interfax»

Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông sẽ mở văn phòng đại diện tại Trung Quốc

Thỏa thuận mở văn phòng đại diện của Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông tại Trung Quốc đã được ký kết bên lề cuộc gặp giữa lãnh đạo hai Chính phủ Nga và Trung Quốc. Dự kiến, văn phòng đại diện sẽ giúp cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc thông tin về cơ hội đầu tư tại Viễn Đông, tư vấn để phát triển hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/special.asp?sec=1749&id=1065700>

17/9/2019, TASS

Quỹ đầu tư mạo hiểm Viễn Đông sẽ được thành lập vào đầu năm 2020.

Quỹ đầu tư mạo hiểm, vốn được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất xây dựng tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V vừa qua, có thể sẽ được thành lập vào đầu năm 2020. Những nhiệm vụ chính của quỹ sẽ là tiến hành đầu tư ban đầu và tài trợ để triển khai các dự án khởi nghiệp triển vọng. Theo Tổng thống Putin, Quỹ đầu tư mạo hiểm Viễn Đông sẽ được thành lập dựa trên kinh phí của Quỹ phát triển Viễn Đông. Theo thông tin của Quỹ phát triển Viễn Đông, tổ chức này sẽ rót tới 1,5 tỷ RUB vào Quỹ đầu tư mạo hiểm trong giai đoạn I của dự án.

<https://tass.ru/ekonomika/6892718>

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

17/9/2019, TASS

Ngân hàng phát triển Trung Quốc sẽ cấp vốn 1,7 tỷ USD cho dự án xây dựng nhà máy metanol tại Nakhodka

Ngân hàng phát triển Trung Quốc và VEB.RF đã đạt được thỏa thuận về đối tác chiến lược trong cấp vốn xây dựng nhà máy chế biến khí tự nhiên. Thỏa thuận trên đã được ký kết trong khuôn khổ cuộc gặp giữa lãnh đạo Chính phủ hai nước Nga và Trung Quốc.

<https://tass.ru/ekonomika/6895409>

16/9/2019, TASS

Tập đoàn phát triển Viễn Đông đã ký kết các thỏa thuận trị giá 3,2 nghìn tỷ RUB trong 5 năm qua

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn phát triển Viễn Đông A. Kanukoev, cơ quan này đã ký kết tổng cộng 1819 thỏa thuận với các nhà đầu tư hưởng cơ chế ưu đãi tại Viễn Đông. Hiện nay, tại Viễn Đông đã xây dựng được 20 đặc khu phát triển ưu tiên, cùng với đó là cơ chế Cảng tự do Vladivostok đã được mở rộng ra 5 địa phương.

<https://tass.ru/ekonomika/6890347>

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

30/9/2019, «Rg.ru»

Nhà ga nội địa mới của sân bay Khabarovsk sẽ đi vào hoạt động trong tháng Mười

Dự án xây dựng nhà ga nội địa mới đã được khởi công từ tháng 10/2018. Lễ khánh thành công trình này đã được tổ chức bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 4,9 tỷ RUB. Lưu lượng hành khách của nhà ga sẽ tăng lên 3 triệu lượt người mỗi năm. Nhà ga mới được xây dựng với quy chế ưu đãi của Đặc khu phát triển ưu tiên Khabarovsk.

<https://rg.ru/2019/09/30/reg-dfo/terminal-vnutrennih-avialinij-aeroporta-habarovska-zarabotaet-v-oktiabre.html>

10/9/2019, «Interfax»

Nhà máy đóng tàu “Zvezda” ký các hợp đồng đóng mới 39 tàu

Liên minh các nhà đầu tư do tập đoàn “Rosneft” đứng đầu đang xây dựng một tổ hợp đóng tàu tại vùng Primorye. Theo ông Igor Sechin – Chủ tịch “Rosneft”, trong các hợp đồng đóng mới 39 tàu, có 28 tàu được chính “Rosneft” đặt hàng. Dự kiến, tại các cơ sở của nhà máy có thể tiến hành đóng 15 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng để phục vụ cho dự án “Arctic LNG 2”. Nhà máy đóng tàu “Zvezda” sẽ sản xuất các tàu cỡ lớn, tàu phá băng và nhiều loại thiết bị hàng hải khác.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1063443>